

Nhiều quyền lợi của người lao động chưa được bảo đảm

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ ngừng việc tập thể, cao hơn 3 vụ so với cùng kỳ năm 2018.

Khi doanh nghiệp và người lao động chưa tìm được tiếng nói chung

Chỉ trong hơn 2 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ ngừng việc tập thể, hầu hết đều do các doanh nghiệp chưa thực hiện các quy định liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.



Đại diện tổ chức công đoàn và các ngành chức năng làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Sunny Gloves để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

nếu đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp... Điển hình như việc Công ty TNHH Sunny Gloves nợ 5 tháng lương của 15 công nhân với số tiền gần 400 triệu đồng.

quá so với quy định trong khi không tăng lương, một số chế độ đãi ngộ với NLD bị cắt giảm, điều kiện, môi trường làm việc không bảo đảm...

đoàn và các ngành chức năng đã xuống gặp gỡ công nhân để nắm bắt tình hình; trao đổi với chủ sử dụng lao động về những kiến nghị NLD đưa ra để tìm biện pháp giải quyết.

Công đoàn vào cuộc giải quyết kiến nghị của người lao động

Sau khi tiếp nhận thông tin về 4 vụ ngừng việc tập thể nói trên, các cấp công

đoàn và các ngành chức năng đã xuống gặp gỡ công nhân để nắm bắt tình hình; trao đổi với chủ sử dụng lao động về những kiến nghị NLD đưa ra để tìm biện pháp giải quyết.

Tuy nhiên, qua các vụ ngừng việc tập thể cho thấy ngoài việc các doanh nghiệp chưa tuân thủ quy định của pháp luật về lao động, phía NLD cũng còn một số hạn chế: ý thức tổ chức và kỷ luật chưa cao; chưa có tác phong chuyên nghiệp trong lao động, sản xuất.

Để hạn chế tình trạng tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, theo ông Đào Xuân Tuấn, Trưởng ban Chính sách pháp luật (Liên đoàn Lao động tỉnh), thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật lao động tại các doanh nghiệp cho NLD; cán bộ, đoàn viên công đoàn chủ động, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của NLD để chủ động giải quyết kịp thời; công đoàn cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ tại doanh nghiệp thông qua các cuộc đối thoại định kỳ để giải quyết kịp thời những kiến nghị của NLD ngay tại cơ sở; đồng thời, tổ chức rà soát, sửa đổi nội quy, quy chế về thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp cho phù hợp.

Hiện nay, cần bộ công đoàn cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm, việc nắm bắt, cập nhật văn bản, kiến thức về pháp luật lao động chưa đầy đủ. Điều này dẫn đến nhiều hạn chế trong quá trình làm việc với chủ sử dụng lao động và NLD. Vì vậy, điều quan trọng là cần tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng giải quyết tranh chấp giữa chủ sử dụng lao động và NLD cho đội ngũ cán bộ công đoàn, từ đó mới phát huy được vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLD.

NGUYỄN CƯỜNG

Quý I/2019, du khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 4,5 triệu lượt người

(chinhphu.vn) Trong quý I/2019, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt trên 4,5 triệu lượt người, tăng 7% so với cùng kỳ, trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 3.516,3 nghìn lượt người, tăng 4,5%, đến bằng đường bộ đạt 908.800 lượt người, tăng 26,2%, đến bằng đường biển đạt 75.000 lượt người, giảm 37,4%.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong 3 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta từ châu Á đạt 3.390.400 lượt người, tăng 7,5% so với cùng kỳ, trong đó Trung Quốc vẫn là quốc gia có lượng khách đến nước ta nhiều nhất với 1.281.100 lượt người, chiếm 37,8% tổng số khách châu Á nhưng có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước (giảm 5,6%); Hàn Quốc 1.107.800 lượt người, tăng 24,1%; Nhật Bản 233.400 lượt người, tăng 8,3%; Đài Loan 207.100 lượt người, tăng 26%; Malaysia 143.600 lượt người, tăng 11,1%; Thái Lan 124.600 lượt người, tăng 49,3%; Singapore 68.300 lượt người, tăng 0,7%.

Khách đến từ châu Âu ước đạt 685.200 lượt người, tăng 6,1% so với cùng kỳ, trong đó khách đến từ Liên bang Nga 215.600 lượt người, tăng 6,2%; Vương quốc Anh 89.900 lượt người, tăng 4,7%; Pháp 87.300 lượt người, tăng 4,1%; Đức 72.200 lượt người, tăng 6,2%; Thụy Điển 28.000 lượt người, tăng 10,4%; Italia 22.900 lượt người, tăng 10,3%; Hà Lan 20.700 lượt người, tăng 5,4%.

Khách đến từ châu Mỹ đạt 293.500 lượt người, tăng 6,3% so với cùng kỳ, trong đó khách đến từ Hoa Kỳ đạt 219.700 lượt người, tăng 7,9%. Khách đến từ châu Úc đạt 119.300 lượt người, tăng 0,2%, trong đó khách đến từ Australia 108.500 lượt người, bằng cùng kỳ năm trước. Khách đến từ châu Phi đạt 11.700 lượt người, tăng 5,7% so với cùng kỳ.

Khai mạc giải thể thao sinh viên Việt Nam



Các đội tuyển tham gia tranh tài tại Đà Nẵng.

(chinhphu.vn) Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) chính thức khởi tranh tại các thành phố: Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ, do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Giải trí và Quảng bá thể thao Sài Gòn tổ chức.

Trải qua 7 mùa giải, VUG ngày càng trở nên hấp dẫn, thu hút đông đảo sinh viên tham gia thi đấu và cổ vũ, trở thành một trong những giải đấu được sinh viên mong chờ nhất.

Năm nay, VUG mùa giải thứ bảy đã chính thức trở lại tại 6 tỉnh, thành phố trên cả nước: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và Thái Nguyên với 2 môn thi đấu: bóng đá trong nhà (futsal) và nhảy đối kháng (dance battle).

Tại Đà Nẵng, VUG 2019 chính thức khởi tranh với sự tham gia của 8 đội tuyển đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước.

Giải sẽ diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 với sự tham gia của rất nhiều đội tuyển đại diện cho các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước. Với quy mô ngày càng được mở rộng, chất lượng ngày càng được nâng cao, VUG 2019 hứa hẹn sẽ là một mùa giải hấp dẫn, sôi nổi đối với các đội tuyển nói riêng và toàn thể sinh viên Việt Nam nói chung.

THU HIỀN

THÔN TIẾN Xây dựng đời sống văn hóa

Nhờ thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", từ chỗ khổ khăn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân thôn Tiên, xã Mê Linh (Đông Hưng) được nâng cao. Thôn được UBND huyện trao giấy chứng nhận thôn văn hóa lần 2.

Thôn Tiên có 330 hộ dân với 925 nhân khẩu. Thôn có nghề truyền thống làm dưa chua, cặm chèo... tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Nhiều năm qua, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống.



Nông dân thôn Tiên trồng khoai tây vụ đông để nâng cao thu nhập.

truyền, vận động hội viên, khuyến khích các gia đình có điều kiện duy trì, phát triển nghề truyền thống, mở xưởng may để làm giàu và tạo việc làm cho nhiều người khác. Bà Bùi Thị Ngọt, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tiên cho biết: Không chỉ làm tốt công tác tuyên

bổ cây giống lúa dài ngày chuyển sang cây giống lúa ngắn ngày, chuyển gieo sạ sang cấy máy, cấy tay nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Năm 2018, chi em đã giúp 40 ngày công lao động xây nhà cho hội viên khó khăn.

Ông Trần Văn Diên, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Tiên cho biết: Đến nay, toàn thôn có trên 90% số hộ với 85% lao động có việc làm ổn định. Số hộ khá, giàu ngày một tăng. Nhiều hộ xây dựng được biệt thự, nhà cao tầng,

mua sắm phương tiện hiện đại phục vụ sản xuất nông nghiệp, làm nghề và đời sống gia đình. Toàn thôn chỉ còn 16 hộ nghèo.

Thôn Tiên cũng là thôn có phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi với nhiều câu lạc bộ (CLB) hoạt động nhen nấp, thu hút đông đảo người dân tham gia. Điển hình là CLB chèo với 15 thành viên thường xuyên biểu diễn vào dịp lễ, tết, ngày hội của làng, giao lưu với các thôn bạn, xã bạn. CLB từ linh - một trò chơi dân gian gồm 60 thành viên biểu diễn vào các ngày lễ, tết, đặc biệt là dịp tết Trung thu phục vụ các cháu thiếu nhi và nhân dân trong thôn, trong xã. Các CLB dưỡng sinh, cầu lông, pháo đất thu hút mọi lứa tuổi tham gia... Thông qua sinh hoạt của các CLB giúp người dân rèn luyện sức khỏe, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết.

Công tác "Đền ơn đáp nghĩa", hoạt động xã hội, từ thiện thời gian qua cũng được thôn Tiên làm tốt. Trong hai năm 2017, 2018, thôn đã vận động nhân dân ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", hội chữ thập đỏ trên 5,3 triệu đồng. Hàng năm, vào tháng cao điểm vì người nghèo, Ban công tác mặt

trận thôn thành lập tổ quyền góp được khoảng 6,2 triệu đồng, cao nhất xã. Dịp tết Nguyên đán, thôn quyền góp được gần 13 triệu đồng trao cho 23 hộ nghèo, hộ cận nghèo và 19 người già cả neo đơn khó khăn đột xuất. Bà Phạm Thị Đình, ủy viên xã ủy thôn Tiên cho biết: Hàng năm, vào dịp lễ, tết, ngày hội, thôn Tiên tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình. Đặc biệt, vừa qua gia đình còn được hỗ trợ tiền sửa nhà đột xuất rất phần khởi.

Để xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, các hộ dân tham gia đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động của tổ thu gom rác thải theo quy định; 98% hộ dân có đủ công trình hợp vệ sinh. Hệ thống thoát nước của khu dân cư được xây dựng đồng bộ với hệ thống giao thông. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 99,6%.

Thời gian tới, cán bộ, nhân dân thôn Tiên sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua để xây dựng quê hương giàu về kinh tế, vững về chính trị, đẹp về văn hóa, sớm trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

THU HIỀN

Thắp sáng niềm tin thanh niên khuyết tật

Luôn quan tâm, chăm lo đời sống thành viên, tích cực vận động các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện trợ giúp người khuyết tật, Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật (CLB TNKT) huyện Tiên Hải trở thành điểm sáng trong hoạt động của các CLB TNKT trên địa bàn tỉnh.

Thành lập tháng 9/2009, ban đầu CLB TNKT huyện Tiên Hải là tổ chức tự nguyện của một nhóm thanh niên đồng cảnh ngộ với 8 thành viên. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và các cơ quan, tổ chức xã hội khác, CLB đã từng bước phát triển, khẳng định được vai trò của mình trong các hoạt động xã hội, góp phần cứu vãn, động viên thành viên vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Với mục đích tạo ra mái nhà chung cho nhiều người khuyết tật (NKT), gần 10 năm qua, CLB đã thực sự trở thành nơi chấp cánh ước mơ cho

nhiều mảnh đời không may mắn. Điểm đặc biệt của CLB là các thành viên ở đủ mọi lứa tuổi, người trẻ nhất mới 16 tuổi, người cao tuổi nhất nay cũng đã 60. Mặc dù hoàn cảnh sống, độ tuổi khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung đó là nhiệt huyết, niềm tin vào tương lai tươi sáng. Chính vì thế, họ đã tìm đến nhau, dựa vào nhau, cùng nhau trở thành những người có ích cho xã hội. Đến nay, thành viên của CLB đã tăng lên 80 người, là CLB TNKT có số lượng thành viên đồng nhất trong các CLB TNKT của tỉnh.

Dù bị khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, không đi lại được, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân nhưng chị Hoàng Thị Thủy, xã Nam Hải vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, thường xuyên tham gia sinh hoạt với CLB TNKT huyện. Chị Thủy trải lòng: Tôi vốn là một người rất mạnh cảm, tự tin về bản thân nhưng được sự động viên, giúp đỡ của các thành viên trong CLB, tôi đã đăng ký tham gia sinh hoạt trong CLB. Đến nay, sự mặc cảm, tự ti không còn nữa mà ngược lại tôi cảm thấy rất trẻ trung, năng động. Có khi chỉ chờ đến dịp lễ, tết hay kỷ niệm để được gặp gỡ, trò chuyện với mọi người và giao lưu văn nghệ.

Xác định việc giúp đỡ NKT nói chung, TNKT nói riêng không chỉ dừng lại ở sự đồng cảm giữa người với người mà còn mang tính trách nhiệm pháp lý, CLB TNKT huyện Tiên Hải luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, là điểm tựa vững chắc cho các thành viên. Mục tiêu của CLB là hoạt động vì quyền và lợi ích hợp pháp của NKT, giúp các thành viên hòa nhập cộng đồng, với bớt khó khăn, phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Không tổ chức sinh hoạt định kỳ như nhiều CLB khác do nhiều NKT khó khăn trong việc đi lại, CLB TNKT huyện Tiên

Hải đã tổ chức các buổi sinh hoạt lồng ghép trong những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của CLB. Các buổi tập huấn nhằm nâng cao vị thế cho NKT, kỹ năng sống cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật để được triển khai đầy đủ, thu hút đông đảo thành viên tham gia. Mỗi dịp lễ, tết, cùng với số vốn hiện có, CLB còn vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà cho 100% thành viên CLB, trong đó ưu tiên những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, CLB phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh hỗ trợ trung bình mỗi năm từ 3 - 5 thành viên được vay vốn xoay vòng với số vốn 5 triệu đồng/người/năm, năm 2018 có 3 thành viên được hỗ trợ vay vốn. Số tiền không lớn nhưng đã góp phần tạo sinh kế, giúp nhiều NKT vươn lên trong cuộc sống như chị Trần Thị Bích (xã Đông Xuyên), chị Đinh Phan Hoàng Giang (xã Tây Tiến)... Cũng bởi những hoạt động thiết

thực, hiệu quả, CLB TNKT huyện Tiên Hải đã 2 lần được nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh.

Phát huy truyền thống "Thương người như thể thương thân", thời gian qua, CLB TNKT huyện Tiên Hải đã thực sự trở

thành cầu nối các tổ chức, cá nhân hảo tâm với NKT. Chị Vũ Thị Thọ, Chủ nhiệm CLB cho biết: Thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động, không ngừng thu hút và phát triển thành viên. Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 38 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4),

CLB sẽ phối hợp với Công ty Dược Tâm Phúc Thành, Bệnh viện Đa khoa huyện cấp thuốc miễn phí cho các thành viên. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi điều kiện để kỷ niệm 10 năm thành lập CLB.

THU TRANG



Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật huyện Tiên Hải tổ chức trao quà tết cho các thành viên.